



ประกาศเทศบาลตำบลพลา

เรื่อง ประมุขจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ๓๐๓๗
(พลา - กม.๑๖) หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลพลา มีความประสงค์จะประมุขจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ๓๐๓๗ (พลา - กม.๑๖) หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยทำการ overlay ผิวจราจรเดิม กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)

หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน ให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมุขจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลพลา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมุขจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมุขจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลพลาเชื่อถือ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๗. บุคคลหรือ...

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement-e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหากมีการทำสัญญากับเทศบาลตำบลพลา ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

ให้ผู้ซื้อแบบแปลนและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ณ สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ๓๐๓๗ (พลา - กม.๑๖) หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลพลา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วย และ/หรือจะไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างก็ได้ โดยเทศบาลตำบลพลาจะถือว่าผู้รับจ้างได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดและ/หรือยกเว้นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลพลาในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. เปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง เทศบาลตำบลพลา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. กำหนดประมูลจ้างในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๘๘๐-๑๒๘๘ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพลา <http://www.pala.go.th> และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง <http://www.gprocurement.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙



นายภานุวัฒน์ ตรีคำสี
นายกเทศมนตรีตำบลพลา